



ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งทำการสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้เสร็จสิ้นลงแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

<u>ลำดับที่สอบได้</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>
๑	๐๐๒	น.ส.ปริตวารรณ หวานชื่น
๒	๐๑๑	น.ส.ลักขมณ แซ่โจ้ว
๓	๐๐๓	น.ส.วิยดา ช่วยการ
๔	๐๔๔	นายกฤตภาส คงกิม
๕	๐๑๘	นายอัมรินทร์ มะหมื่น
๖	๐๔๗	นายระพีพัฒน์ ชุนเชียง
๗	๐๓๐	นายประคัลภ์ แฉล้มเขตต์
๘	๐๐๑	น.ส.วิชชุดา ศิริกุล

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ทราบ ว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นในกรณีนี้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มียสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น ๔ โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง เป็นพนักงานราชการต่อไป

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำไปรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

ส.ท.พ.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมชาย หาญภักคิปฎิมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่